



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า 10

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "สปส." เล็งใช้ "รพ.ชลประทาน" ทำโรงพยาบาลรองรับผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วยนายสุรินทร์ จิรวินิชกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และคณะผู้บริหาร สปส. ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดบริการระบบสุขภาพให้ผู้ประกันตนในเขต กทม. เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันในการดำเนินชีวิตที่มั่นคงมีประสิทธิ ภาพ และได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

นายวัลลภกล่าวว่า กทม. เห็นความสำคัญ และได้เข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนในเขต กทม. ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกันตนใน กทม. ทั้งสิ้นจำนวน 3,005,849 คน เลือกรับบริการมี 7 แห่ง อาทิ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน ฐโร อุทิศ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร รวมผู้ประกันตนทั้งสิ้น 130,118 คน คิดเป็นร้อยละ 4.33 ของผู้ประกันตนทั้งหมดในเขต กทม. ซึ่งเน้นการบริการตรวจเยี่ยมถึงบ้าน (Home visit) และการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการรักษา และในอนาคตอันใกล้จะเน้นการให้บริการถึงสถานประกอบการ (Enterprise visit) โดยผู้ที่ประกันตนในเขต กทม. ทั้ง 3,005,849 คน สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลเพื่อมารับบริการในโรงพยาบาล สังกัด กทม. ทั้ง 7 แห่งได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 มีนาคม

นายสุรินทร์กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกันตนมีความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 7 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ทั้ง 68 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลอื่นๆ

"กรณีผู้ประกันตนคลอดบุตร จะได้รับเงินสมทบคลอดบุตรทันที ซึ่งนำร่องตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว ที่โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลวชิระ กทม. และให้บริการออกสูติบัตรหลังคลอดทันที เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและกำลังขยายออกไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด ที่โรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีโครงการ "คลอดผ่าสุก" โดย ผู้ประกันตนจ่ายค่าคลอดบุตรเพียง 6,000 บาทเท่านั้น" นายสุรินทร์กล่าว

นายสุรินทร์กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ จังหวัดที่มี ผู้ประกันตนมาก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ และลำพูน รวมจำนวน กว่า 9.2 ล้านคน สปส. มุ่งเป้าดูแลความรวดเร็วในการให้บริการ ส่วนในเขต กทม. ผู้ประกันตนกว่า 3 ล้านคน สปส.และ กทม.กำลังร่วมมือกันยก มาตรฐานการให้บริการโดยผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยก็จะได้รับการดูแลความพึงพอใจในการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น

เลขาธิการ สปส.กล่าวด้วยว่า ได้หารือปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรณีผู้ประกันตนจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ทุกแห่งทั่วประเทศได้หรือไม่ และในอนาคตอันใกล้กำลังคิดโครงการสร้างโรงพยาบาลของผู้ประกันตนโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันปัญหาแพทย์ พยาบาลลาออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน โดย สปส.จะมีการประชุมร่วมกับ กทม. และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 24 มกราคมนี้

ทั้งนี้ ถ้าตกลงกันได้ สปส.จะสนับสนุนงบประมาณให้ กทม. และ มศว สร้างตึกผู้ป่วยที่โรงพยาบาลชลประทานรังสฤษฎ์เพิ่มเติม พร้อมสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ส่วนบุคลากรให้ กทม.และ มศว ดูแลบริหาร

หน้า 10